



Thiên Đàng và Hỏa Ngục trò chuyện với nhau, Hỏa Ngục nói: Trong tôi toàn đám người tự cao, ngông cuồng. Thiên Đàng bảo: Còn trong tôi chỉ toàn người yếu thế, người bị thiên hạ ghét bỏ và người hững hờ với trần gian.

Thiên Sứ của Allah nói qua lời thuật của ông Abu Huroiroh: {Thiên Đàng và Hỏa Ngục trò chuyện với nhau, Hỏa Ngục nói: Trong tôi toàn đám người tự cao, ngông cuồng. Thiên Đàng bảo: Còn trong tôi chỉ toàn người yếu thế, người bị thiên hạ ghét bỏ và người hững hờ với trần gian. Allah bảo với Thiên Đàng: Nhà ngươi đại diện cho lòng thương xót của TA, TA dùng ngươi để tội nghiệp những ai TA muốn trong đám nô lệ của TA. Allah phán với Hỏa Ngục: Còn nhà ngươi đại diện cho hành phạt của TA, để TA trừng phạt bất cứ kẻ nào TA muốn trong đám nô lệ của TA và cả hai ngươi sẽ chứa đầy ắp; riêng Hỏa Ngục sẽ không chứa đầy cho đến khi Allah đặt bàn chân của Ngài vào nó, lúc đó Hỏa Ngục đáp: Đầy rồi, đầy rồi, đầy rồi, từ đó chúng tự sát phạt lẫn nhau và Allah không hề bắt công với bất cứ tạo vật nào. Về Thiên Đàng sẽ được Allah tạo thêm tạo vật khác cho đầy.}

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Hỏa Ngục hãnh diện trước Thiên Đàng, bởi nó là nơi mà Allah dùng trừng trị những kẻ bạo ngược, kêu căng, ngông cuồng phủ nhận Allah và Thiên Sứ của Ngài. Còn Thiên Đàng thì than van bởi cư dân của nó đa phần là người nghèo khổ và yếu thế, đúng hơn họ là nhóm người khiêm tốn vì Allah mà phục tùng, khiêm nhường. Đây là những lời nói thật sự được Thiên Đàng và Hỏa Ngục nói ra. Allah muốn dùng hai tạo vật này để làm biểu hiệu phân biệt nhau bởi không gì làm khó Allah được. Allah phán với Thiên Đàng: {Nhà ngươi đại diện cho lòng thương xót của TA, TA dùng ngươi để tội nghiệp những ai TA muốn trong đám nô lệ của TA} và Ngài phán với Hỏa Ngục: {Còn nhà ngươi đại diện cho hành phạt của TA, để TA trừng phạt bất cứ kẻ nào TA muốn trong đám nô lệ của TA} Đó là sứ mệnh dành cho hai tạo vật của Ngài. Nghĩa là Allah dùng Thiên Đàng để thương xót đám người đáng tội nghiệp bằng cách cho họ vào trong nó, còn Hỏa Ngục được Allah tạo ra để trừng phạt đám người bất tuân, kẻ phủ nhận Ngài và các Thiên Sứ của Ngài. Không ai được quyền xét hỏi Allah về hành động của Ngài nhưng họ sẽ bị Ngài thẩm tra về hành động đã từng làm. Sau đó Allah phán: {và cả hai ngươi sẽ chứa đầy ắp} Đây là lời hứa từ Allah là Ngài sẽ nhét đầy ắp Thiên Đàng và Hỏa Ngục dân cư của nó. Hỏa Ngục đã yêu cầu thẳng thẳng được chứa thêm người như Allah phán: {Vào Ngày Tận Thế, TA hỏi Hỏa Ngục Jahannam, ngươi có đầy chưa vậy. Nó hỏi: Còn thêm nữa không ?} và Allah đã thể là Ngài sẽ nhét loài Jinn và loài người vào đầy Hỏa Ngục. Thiên Đàng và Hỏa Ngục là hai chốn cư ngụ của loài người và loài Jinn sau khi đã thanh toán,

ai tin tưởng và thờ phượng Allah duy nhất sẽ được, noi theo các Thiên Sứ của Ngài sẽ được dẫn lối vào Thiên Đàng và ai chống đối, phủ nhận đức tin và tự cao sẽ bị tống cổ vào Hỏa Ngục. Allah phán: {và cả hai người sẽ chứa đầy ắp; riêng Hỏa Ngục sẽ không chứa đầy cho đến khi Allah đặt bàn chân của Ngài vào nó, lúc đó Hỏa Ngục đáp: Đầy rồi, đầy rồi, đầy rồi, từ đó chúng tự sát phạt lẫn nhau và Allah không hề bất công với bất cứ tạo vật nào} thấy là Hỏa Ngục vẫn chưa đầy mãi đến khi Allah đặt chân của Ngài vào làm dân cư trong nó bị cảnh chật chội, san sát nhau, đó là hậu quả của dân cư trong đó phải chịu chứ Allah không hề bất công với ai. Bất buộc tín đồ Muslim phải khẳng định Allah có chân nhưng không được so sánh, miêu tả cũng như suy luận. Sau đó Allah phán: {Về Thiên Đàng sẽ được Allah tạo thêm tạo vật khác cho đầy} nghĩa là sau khi người đáng được vào Thiên Đàng vào trong nó hết thì Thiên Đàng vẫn chưa đầy nên Allah đã tạo ra một loại tạo vật khác làm cho đầy.

<https://sunnah.global/hadeeth/vi/show/8313>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

